

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng**  
**nhằm ngăn chặn hoạt động cho vay với lãi suất cao**  
**trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.**

---

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh- trật tự cơ bản ổn định và giữ vững, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đời sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao; các nguồn vốn hỗ trợ, cho vay theo các chương trình, chính sách của Nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất và tiêu dùng của người dân; thủ tục vay vốn của các ngân hàng thương mại còn phức tạp, làm cho người dân khó tiếp cận được nguồn vốn. Để đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất và chi phí sinh hoạt, người dân đã tìm đến các hộ kinh doanh, thu mua nông sản, cho vay trên địa bàn để vay vốn hoặc mua nợ hàng hóa. Hoạt động đầu tư, cho vay của các hộ kinh doanh đã góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất và trang trải sinh hoạt trong lúc khó khăn. Song bên cạnh đó, một số người đầu tư, cho vay lợi dụng sự khó khăn, thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số đã cho vay với lãi suất cao, bán, cho ký nợ một số hàng hóa với giá cao hơn nhiều so với thị trường, hoặc mua hàng hóa, đất đai với giá thấp hơn giá thị trường để “trừ nợ”, dẫn đến đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Để kịp thời ngăn chặn hoạt động đầu tư, cho vay với lãi suất cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

**1- Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở**

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, dự án giảm nghèo, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành đảng bộ huyện (khóa



XVI) về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Chương trình số 33-CTr/HU ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở trong việc hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Các chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố chủ trì phân công mỗi cán bộ, đảng viên sinh sống tại thôn, buôn, tổ dân phố, nhất là những người có điều kiện phụ trách, giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để cho vay với lãi suất cao (vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật); thu mua đất đai, hàng hóa với giá quá thấp so với thị trường (thấp hơn 20% trở lên),... Hộ gia đình cán bộ, đảng viên có tổ chức hoạt động đầu tư, cho vay phải chủ động báo cáo với chi bộ nơi công tác và nơi cư trú để theo dõi, giám sát.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; thay đổi ý thức, tập quán sản xuất và sinh hoạt lạc hậu, lỗi thời nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao; biết cách sử dụng nguồn vốn, chi tiêu khoa học, hợp lý để vươn lên thoát nghèo bền vững. Hướng dẫn người dân tìm đến các tổ chức tín dụng có sự quản lý của Nhà nước để vay vốn, như Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện,...

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai, các quy định về lãi suất cho vay, tác hại của việc cầm cố, bán đất, vay nặng lãi,... trong nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời thông báo rộng rãi các phương thức, thủ đoạn của một số đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi bất chính, như cho vay nặng lãi, chèn ép để bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ với giá cao, mua hàng hóa, nông sản của người dân với giá thấp. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội cho vay nặng lãi. Vận động người dân tố giác với các cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi (mức lãi suất từ 100%/năm (khoảng 8,4%/tháng) trở lên của khoản tiền vay).



- Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp, nảy sinh từ thực tiễn của đời sống xã hội,... để đề xuất, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành liên quan có biện pháp giải quyết, xử lý không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, tạo "điểm nóng".

## **2- Ủy ban nhân dân huyện**

- Chỉ đạo Công an huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức nắm tình hình các hộ gia đình người dân tộc thiểu số vay vốn ngoài hệ thống các ngân hàng; rà soát, phân loại, xác định các đối tượng đầu tư, cho vay với lãi suất cao (vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật) trên địa bàn để cảnh báo, yêu cầu các đối tượng phải điều chỉnh lãi suất về mức quy định, nếu không thực hiện sẽ hướng dẫn người dân đưa ra tòa án để giải quyết; kịp thời xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi.

- Liên hệ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút một số ngân hàng thương mại về mở chi nhánh tại huyện để tăng nguồn vốn và tạo ra sự cạnh tranh giữa các ngân hàng. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm tăng nguồn vốn ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

- Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm,...; chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về *phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020*; Chương trình 135/CP và các chương trình trợ cước, trợ giá, hỗ trợ giống, phân bón, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

**3- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện** đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng nguồn vốn đầu tư cho vay đối với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục cho vay; đa dạng hóa các hình thức cho vay nhằm tạo thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các hình thức cho vay đến với nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đội ngũ cán bộ, nhân viên trong quan hệ với khách hàng; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu.



#### 4- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

- Tích cực vận động và triển khai có hiệu quả các nguồn Quỹ “Vi người nghèo”, Quỹ “Hỗ trợ nông dân huyện”,... Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thành lập các “Tổ tiết kiệm và vay vốn” hoặc xây dựng mối quan hệ “kết nghĩa” giữa người kinh và người dân tộc thiểu số, giữa người có điều kiện kinh tế với người có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

**5- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện** tăng cường thời lượng phát sóng, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lãi suất cho vay, đất đai, quan hệ mua bán, cầm cố tài sản,... để nâng cao hiểu biết của nhân dân. Kịp thời phê phán những hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi bất chính từ việc đầu tư, cho vay với lãi suất cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này ở các tổ chức, đơn vị, địa phương do mình phụ trách. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi việc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

#### Nơi nhận

- Văn phòng Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Duy Anh**